

**BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI  
TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ CHÍN HĐND KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026**  
(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của HĐND thành phố Lai Châu)

**ĐANG GIẢI QUYẾT**

STT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Kết quả giải quyết tại báo cáo số 1413/BC-UBND ngày 01/6/2023 của UBND thành phố	Kết quả của đoàn giám sát TTHĐND Thành phố
<b>I</b>	<b>Kiến nghị trước kỳ họp thứ chín HĐND thành phố khóa IV</b>		
	<b>PHƯỜNG TÂN PHONG</b>		
<b>1</b>	<p><b>Cử tri Lê Liêm - Tổ dân phố số 15:</b> Hiện nay trên địa bàn thành phố có một số trường hợp người dân khi mua đất để chôn cất người chết tại nghĩa trang Phan Lìn, Công ty Môi trường lại bắt buộc các hộ gia đình phải đóng thêm tiền thuê xe tang với giá 2,5 triệu đồng/người/xuất, nếu các hộ gia đình không trả tiền thuê xe tang thì sẽ không được mua đất gây khó khăn cho nhiều hộ gia đình. Đề nghị các cấp chính quyền làm rõ và trả lời cho Nhân dân được biết.</p>	<p><b>Đang giải quyết</b></p> <p>1. Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Lai Châu, UBND thành phố có trách nhiệm ban hành quy chế quản lý nghĩa trang nhân dân. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, UBND tỉnh chưa ban hành giá dịch vụ nghĩa trang và giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân do vậy UBND thành phố không có cơ sở để ban hành quy chế quản lý nghĩa trang. Ngày 02/11/2022 UBND thành phố đã ban hành Văn bản số 2866/UBND-QLĐT gửi UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài chính về việc hướng dẫn ban hành quy chế quản lý nghĩa trang. Đến ngày 16/11/2022, UBND thành phố nhận được Văn bản số 2002/SXD-KT&amp;VLXD ngày 16/11/2022 của Sở Xây dựng về việc xem xét đề nghị của UBND thành phố tại Văn bản số 2866/UBND-QLĐT ngày 02/11/2022. Trong nội dung</p>	<b>Đang giải quyết</b>

Công văn nêu: “Sở Xây dựng đã xây dựng dự toán kinh phí khảo sát, lập đơn giá dịch vụ nghĩa trang trình UBND tỉnh, Sở Tài chính phân bổ nguồn ngân sách năm 2023. Sau khi được phân bổ kinh phí Sở Xây dựng sẽ tổ chức thực hiện theo quy định.”

Sau khi UBND tỉnh ban hành giá dịch vụ nghĩa trang và giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân, UBND thành phố sẽ ban hành quy chế quản lý nghĩa trang để quản lý và thực hiện theo đúng quy định.

2. Trong khi chưa ban hành được quy chế và tiếp nhận ý kiến của cử tri, ngày 21/11/2022, UBND thành phố đã có Văn bản số 3056/UBND-QLĐT gửi Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lai Châu, UBND các xã phường trong đó đó yêu cầu Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lai Châu thực hiện một số nội dung sau:

- Thực hiện quản lý, sử dụng nghĩa trang Phan Lìn thành phố Lai Châu đảm bảo tuân thủ đúng các nội dung quy định tại Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ và các văn bản có liên quan.

- Dừng ngay hoạt động bán và phân lô cho các hộ gia đình trái với quy định hoặc thu tiền giá dịch vụ nghĩa trang, giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân trước không theo quy định. Chỉ cho các hộ gia đình đăng ký trước sử dụng phần mộ cá nhân trong nghĩa trang Phan Lìn theo đúng quy định tại Khoản 5, Điều 14, Nghị định 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.

Vậy đề nghị UBND các xã, phường và cử tri trên địa bàn thành phố giám sát các hoạt động của công ty môi

		trường đô thị đảm bảo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.	
	<b>XÃ SAN THÀNG</b>		
<b>2</b>	<b>Cử tri Hoàng Văn Tiến - bản Chín Chu Chải:</b> Gia đình có đất bị thu hồi để làm đường tỉnh lộ 130, hiện mới nhận được tiền đền bù hỗ trợ hoa màu, chưa được hỗ trợ tiền đền bù đất, đề nghị sớm chi trả tiền đền bù đất cho gia đình.	<b>Đang giải quyết</b> Qua kiểm tra hồ sơ giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp đường tỉnh lộ 130 (San Thàng – Thèn Sin – Mường So) hộ gia đình ông Hoàng Văn Tiến bị thu hồi 1,3 m2 đất bằng trồng cây hàng năm khác. Trong quá trình đo đạc quy chủ hiện trạng thửa đất đơn vị tư vấn đo đạc chưa thực hiện quy chủ thửa đất của hộ gia đình ông Hoàng Văn Tiến lý do hộ gia đình ông Hoàng Văn Tiến được cấp giấy chứng nhận QSD đất số phát hành BC467545 do UBND TX Lai Châu (nay là TP Lai Châu) cấp ngày 22/7/2013 tuy nhiên ranh giới sử dụng đất của hộ gia đình theo giấy chứng nhận lùi sâu vào trong so với hiện trạng đang sử dụng đất của gia đình. Hiện tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã chỉ đạo đơn vị tư vấn đo đạc đo đạc quy chủ sử dụng đất cho hộ ông Hoàng Văn Tiến và lập hồ sơ thu hồi đất đối với hộ ông Hoàng Văn Tiến theo quy định.	<b>Đang giải quyết</b> Đã đo đạc chính lý, chờ phê duyệt
<b>3</b>	<b>Cử tri Vàng Thị Thắng - bản San Thàng:</b> Đề nghị chuyển cột điện ra ngoài đường đi Tả Lèng vì hiện nay dây điện chạy qua phần đất của gia đình tôi thấp không đảm bảo an toàn.	<b>Đang giải quyết</b> UBND thành phố đã chỉ đạo UBND xã San Thàng có văn bản đề nghị đơn vị nhà mạng xác minh hiện trạng và có phương án giải quyết. VNPT đã phối hợp với UBND xã San Thàng kiểm tra xác minh hiện trạng tuyến dây dài nên VNPT Lai Châu đang lên phương án di chuyển.	<b>Đang giải quyết</b> Ngày 15/11/2022 UBND xã đã ban hành CV số 1003/UBND V/v đề nghị VNPT Lai Châu kiểm tra thực tế để giải quyết
<b>4</b>	<b>Cử tri Hồ Văn Sơn - bản San Thàng:</b> Đề nghị UBND thành phố xem xét làm đường nước sạch cho Nhân dân bản San Thàng.	<b>Đang giải quyết</b> Dự án cấp nước sạch cho bản San thàng đã được Công ty CP Nước sạch Lai Châu xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm 2023 và đang chờ ý kiến phê duyệt của UBND tỉnh.	<b>Đang giải quyết</b> Công ty CP Nước sạch Lai Châu đã khảo sát

	<b>XÃ SÙNG PHÀI</b>		
<b>5</b>	<b>Cử tri Chảo Thị Phan – Bản Gia Khâu II:</b> Đề nghị xem xét điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất ở bản Gia Khâu II, xã Sùng Phài, tạo điều kiện cho các hộ dân đã sinh sống lâu năm được chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở.	<b>Đang giải quyết</b> UBND thành phố đã chỉ đạo UBND xã Sùng Phài chủ trì phối hợp với phòng Quản lý đô thị thành phố lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Sùng Phài đến năm 2035; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đảm bảo đồng bộ, thống nhất.	<b>Đang giải quyết</b> Qua giám sát, hiện đang thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.
	<b>PHƯỜNG QUYẾT THẮNG</b>		
<b>6</b>	<b>Cử tri Trần Thị Hợp - Bản Nậm Loỏng 3:</b> Dự án khu nhà tạm cán bộ CNVC tại bản Nậm Loỏng 3 có 37 hộ gia đình bị thu hồi đất. Do dự án không triển khai, theo chủ trương của Nhà nước trả lại đất cho các hộ gia đình. Đến nay có 21 hộ gia đình đã được trả lại đất và được làm thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ, tuy nhiên đến nay còn 16 hộ gia đình chưa được xem xét, giải quyết. Đề nghị cơ quan cấp trên sớm xem xét, giải quyết trả lại đất cho 16 hộ gia đình còn lại, tránh gây bức xúc trong Nhân dân.	<b>Đang giải quyết</b> UBND thành phố đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát, đã có báo cáo UBND tỉnh đề xin chủ trương thực hiện. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh chưa có văn bản chỉ đạo, do đó chưa có cơ sở để giải quyết.	<b>Đang giải quyết</b>
<b>7</b>	<b>Cử tri Nùng Văn Thắng - Bản Màng:</b> Gia đình tôi hiện tại đang sinh sống, chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp trong khu vực thu hồi làm bãi đổ thải (Bản Màng), 100% diện tích đất bị thu hồi. Hiện nay gia đình không còn đất để ở và canh tác. Đề nghị các cấp quan tâm, xem xét cấp đất tái định cư cho gia đình.	<b>Đang giải quyết</b> Hộ ông Nùng Văn Thắng bị thu hồi 5.019,1 m <sup>2</sup> gồm các loại đất: đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản và đất nương rẫy, có nhà trên phần diện tích đất thu hồi. Hiện tại, Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã thực hiện việc đo đạc, kiểm đếm vật kiến trúc trên đất bị thu hồi của hộ ông Nùng Văn Thắng, đang thực hiện xác minh nguồn	<b>Đang giải quyết</b>

		<p>gốc sử dụng đất, nhân hộ khẩu, hộ gia đình có phải di chuyển chỗ ở và chỗ ở duy nhất trên địa bàn phường ... Sau khi có kết quả xác minh nếu hộ gia đình đủ điều kiện UBND thành phố xem xét giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình.</p>	
8	<p><b>Cử tri Nguyễn Thế Nhuận - Tổ dân phố số 9:</b> Dọc tuyến đường Nguyễn Trãi có nhiều cột điện đặt sát vào nhà các hộ dân, không đảm bảo an toàn. Đề nghị cơ quan Điện lực chuyển các cột điện sang vị trí khác.</p>	<p><b>Đang giải quyết</b> Điện lực thành phố đã phối hợp với cử tri Nguyễn Thế Nhuận để xác minh nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri tổ dân phố số 9. Qua xác minh ý kiến của cử tri Nhuận thì dọc đường Nguyễn Trãi có 02 cột điện nằm sát vào 02 nhà của các hộ dân, Điện lực thành phố Lai Châu có ý kiến trả lời như sau:</p> <p>(i) Tại số nhà 219, tổ dân phố số 9, phường Quyết Thắng có 01 cột điện nằm trong khu đất của gia đình ông Quân, hiện cột không còn sử dụng. Quá trình xác minh cột điện trên không thuộc tài sản của ngành điện (<i>do cột điện trên hiện đang sử dụng là loại bê tông ly tâm loại 6,5m, ngành điện sử dụng cột 8,5m trở nên khu vực thành phố</i>). Vậy Điện lực thành phố Lai Châu đề nghị HĐND thành phố có ý kiến với các nhà mạng trên địa bàn xác minh hiện trạng và đưa ra phương án giải quyết.</p> <p>(ii) Tại gia đình nhà ông Nguyễn Tiến Long, địa chỉ: Số nhà 215, tổ dân phố số 9, phường Quyết Thắng có 01 cột điện số (1,2).1 thuộc tuyến ĐZ 0,4kV sau TBA Chợ Nậm Loỏng hiện đang nằm sát nhà gia đình ông Nguyễn Tiến Long. Điện lực thành phố Lai Châu xin tiếp thu ý kiến cử tri tổ dân phố số 9, phường Quyết Thắng. Hiện đơn vị đang phối hợp cùng gia đình ông Nguyễn Tiến Long cùng các bên liên quan để rà soát hồ sơ công trình. Điện lực thành phố Lai Châu sẽ trả lời HĐND thành phố bằng văn bản sau khi có kết quả xác minh hồ sơ công trình điện tại khu vực tổ dân phố số 9,</p>	<p><b>Đang giải quyết</b> - Đối với ý kiến tại số nhà 219, UBND phường kiểm tra nhưng không nhà mạng nào nhận là cột của họ do vậy ngày 12/6/2023 UBND Phường đã phối hợp với điện lực Thành phố di chuyển cột điện ra khỏi khu đất của gia đình. Đã giải quyết xong - Đối với ý kiến tại số nhà 215 hiện Điện lực thành phố đang phối hợp cùng gia đình ông Nguyễn Tiến Long cùng các bên liên quan để rà soát hồ sơ công trình (Tuy nhiên ý kiến này đã được trả lời tương tự tại báo cáo số 3202/BC-UBND ngày 06/12/2022 của UBND Thành phố Lai Châu)</p>

		phường Quyết Thắng.	
9	<b>Cử tri Vàng Văn Vón - Tổ dân phố số 9:</b> Đề nghị quan tâm xem xét sớm triển khai việc đầu tư nâng cấp, mở rộng quy mô chợ Quyết Thắng, hiện nay nhu cầu nhân dân họp chợ đông, quá tải, khó khăn cho việc giao thương hàng hóa, các hộ bán hàng tràn ra hành lang, vỉa hè, ảnh hưởng đến trật tự mỹ quan đô thị.	<b>Đang giải quyết</b> Hiện tại, UBND thành phố đang giao cho các cơ quan chuyên môn nghiên cứu trình tự, thủ tục nhận bàn giao công tác quản lý, kinh doanh, khai thác và tài sản, hiện trạng chợ phường Quyết Thắng từ doanh nghiệp. Sau khi giải quyết xong nội dung đề nghị của doanh nghiệp, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo xây dựng phương án và tiến hành thu hút đầu tư theo quy định.	<b>Đang giải quyết</b>
10	<b>Cử tri Nguyễn Thị Hiền - Tổ dân phố số 9:</b> Các hộ gia đình sinh sống tại tổ 9, phường Quyết Thắng được Nông trường chè Tam Đường cấp cho mượn đất làm nhà ở trước ngày 15/10/1993 trong đó có gia đình tôi đã nhận được tiền sử dụng đất trong hạn mức được nhà nước trả. Tuy nhiên chúng tôi không nhất trí với Văn bản trả lời của UBND thành phố về việc không giải quyết đối với đất vượt hạn mức do UBND tỉnh chưa chỉ đạo. Căn cứ quy định của pháp luật, diện tích đất vượt hạn mức chỉ phải nộp 50% nhưng vẫn thu 100%. Đề nghị xem xét trả lại tiền sử dụng đất vượt hạn mức đã thu của các hộ gia đình.	<b>Đã giải quyết</b> Tại báo cáo số 1829/BC-UBND ngày 06/7/2023 ( <i>Báo cáo bổ sung</i> ) Việc thoái thu tiền sử dụng đất sử dụng cho các hộ sử dụng đất có nguồn gốc được Nông trường giao, cho mượn đất làm nhà ở trước ngày 15/10/1993 được UBND thành phố chỉ đạo thực hiện đầy đủ theo đúng nội dung Thông báo số 281-TB/VPTU ngày 06/3/2020 của Văn phòng tỉnh ủy Lai Châu V/v thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 05/3/2020 và Công văn số 680/UBND-KTN ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 05/3/2020. Do đó, chỉ thoái thu tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức khi công nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp sử dụng đất được Nông trường Tam đường giao đất, cho mượn đất để làm nhà ở trước ngày 15/10/1993. Nội dung cử tri đề nghị thoái thu ngoài hạn mức không có trong chủ trương của Tỉnh ủy và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Lai Châu, do đó không có cơ sở để UBND thành phố xem xét giải quyết theo quy định	<b>Đang giải quyết</b>

	<b>PHƯỜNG ĐÔNG PHONG</b>		
<b>11</b>	<b>Cử tri Lò Văn Hội – Bản Tả Xin Chải:</b> Đề nghị UBND thành phố sớm giải quyết các vướng mắc tại dự án: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường và hệ thống thoát nước từ bản Tả Xin Chải đến ngã ba Duy Phong (về di chuyển cột điện, công rãnh một số đoạn chưa có nắp, chưa có quyết định thu hồi đất...).	<b>Đang giải quyết</b> Dự án bị vượt tổng mức đầu tư về chi phí GPMB, chủ đầu tư đã báo cáo UBND thành phố xin bổ sung kinh phí để thực hiện điều chỉnh dự án theo quy định về đầu tư	<b>Đang giải quyết</b> Qua giám sát, nội dung di chuyển cột điện, công rãnh một số đoạn chưa có nắp, đã làm xong; nội dung quyết định thu hồi đất, chưa thực hiện xong
<b>II</b>	<b>Các kiến nghị sau kỳ họp thứ chín HĐND thành phố</b>		
	<b>PHƯỜNG TÂN PHONG</b>		
<b>1</b>	<b>Ông Cao Hồng Chung – Tổ dân phố số 9:</b> Trên địa bàn tổ dân phố số 9 hiện nay có các hộ gia đình giết mổ gia súc thường xuyên hoạt động từ 3h sáng gây ồn ào, mất vệ sinh trong khu dân cư (gia đình ông Vũ Xuân Trường số nhà 136, ông Vũ Thành Long số nhà 150 đường Trần Quốc Mạnh). Đề nghị có giải pháp xử lý hoặc bố trí khu giết mổ tập trung cách xa khu dân cư để tránh ảnh hưởng đời sống của nhân dân.	<b>Đang giải quyết</b> UBND thành phố đã chỉ đạo, kiểm tra, làm việc trực tiếp với công dân và đã báo cáo trả lời. Sau khi có các quy định, hướng dẫn cụ thể của cấp có thẩm quyền, UBND thành phố sẽ triển khai thực hiện theo quy định.	<b>Đang giải quyết</b> Hiện nay các hộ gia đình vẫn thực hiện giết mổ gia súc trong khu dân cư
	<b>PHƯỜNG ĐÔNG PHONG</b>		
<b>2</b>	<b>Cử tri Vũ Thị Luyện - Tổ dân phố số 24:</b> Đề nghị UBND thành phố kiến nghị với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đường nối cao tốc hiện công trình đang thi công dở, cột điện chưa được di chuyển, có nhiều hố sâu gây nguy hiểm cho người tham	<b>Đang giải quyết</b> Hiện tại UBND thành phố đang phối hợp với ban quản lý dự án 2, Bộ giao thông ra soát thiết kế di dời đường điện khỏi khu vực giải phóng mặt bằng của dự án (Gói thầu XL-08); hiện tại Bộ Giao thông vận tải vẫn chưa thống nhất với các cơ quan chủ quản có tài sản (Tổng	<b>Đang giải quyết</b>

	gia giao thông và trẻ em đi lại.	Công ty Điện lực miền Bắc) để bố trí kinh phí di chuyển tuyến đường điện trên. Trong thời gian tới UBND thành phố tiếp tục đề nghị UBND tỉnh và các bên có liên quan bố trí kinh phí để tiếp tục thực hiện việc di chuyển đường điện, GPMB theo quy định.	
	<b>XÃ SAN THÀNG</b>		
<b>3</b>	<b>Cử tri Vui Văn Canh - bản Phan Lìn:</b> Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công kênh Nậm Conzin xong trước mùa mưa để đảm bảo cho Nhân dân sản xuất	<b>Đang giải quyết</b> Tuyến kênh thoát nước khu vực suối Nậm Con Gin thuộc dự án Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt thành phố Lai Châu có thời gian thực hiện dự án theo Quyết định phê duyệt dự án của UBND tỉnh Lai Châu là năm 2021-2024. Ban Quản lý dự án thành phố đã chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, vật liệu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đảm bảo thời gian theo quyết định đã phê duyệt.	<b>Đang giải quyết</b>
	<b>XÃ SÙNG PHÀI</b>		
<b>4</b>	<b>Cử tri Chèo Ton Chiêm - Bản Sùng Phài:</b> Đề nghị cơ quan Điện lực đóng điện vào hệ thống cột điện đã được đầu tư năm 2020 ở đầu bản Sùng Phài cho Nhân dân được sử dụng.	<b>Đang giải quyết</b> Các vị trí cột điện hạ thế 0,4kV được đầu tư xây dựng năm 2020 ở đầu bản xã Sùng Phài hiện vẫn đang vướng mắc trong công tác đền bù hành lang, giải phóng mặt bằng xây dựng. Các hạng mục xây dựng vẫn chưa hoàn thiện hiện vẫn còn 01 khoảng dây chưa được căng kéo, cây vi phạm hành lang hiện đang tỳ, đè vào dây cáp vẫn chưa được chặt. Điện lực thành phố đã có văn bản số 51/ĐLTPLC-KHKT ngày 31/01/2023 gửi Công ty Điện lực Lai Châu đẩy nhanh tiến độ giải quyết để sớm bàn giao công trình trên cho Điện lực thành phố quản lý để đấu nối, đóng điện phục vụ nhân dân khu vực bản Sùng Phài.	<b>Đang giải quyết</b> Qua giám sát, hiện nay đường dây điện mới tại bản Sùng Phài vẫn chưa được phát điện
<b>5</b>	<b>Cử tri Tấn Páo Chiêm - Bản Sùng Phài:</b> Đề	<b>Đang giải quyết</b>	<b>Đang giải quyết</b>



	ngợi đầu tư làm đường nội đồng Bồ Hồ Trồ.	Đã có trong kế hoạch đầu tư thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025.	
6	<b>Cử tri Giàng Thị Dưa - Bản Trung Chải:</b> Dự án đường Sin Páo Chải – Trung Chải đi qua nương của gia đình nhưng gia đình không được hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng. Đề nghị xem xét hỗ trợ cho gia đình.	<b>Đang giải quyết</b> Qua kiểm tra hồ sơ giải phóng mặt bằng dự án Đường Tả Chải – Trung Chải không có hộ Giàng Thị Dưa bị thu hồi đất tại dự án. Trong thời gian tới UBND thành phố chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất, UBND xã Sùng Phài kiểm tra thực địa hiện trạng đất của bà Giàng Thị Dưa nếu nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng sẽ thực hiện lập phương án bồi thường cho gia đình.	<b>Đang giải quyết</b> Qua giám sát cử tri có ý kiến là trước đây đo đạc cử tri đã có ý kiến khu đất của cử tri nhưng đội đo đạc bảo không thực hiện đến đất của cử tri, nhưng hiện nay đã thi công vào trúng đất của cử tri
7	<b>Cử tri Chèo San Bút - Bản Sùng Phài:</b> Đề nghị đầu tư làm đường nội đồng từ khu vực cánh đồng Cham Pành xuống Tôm Pành.	<b>Đang giải quyết</b> Đã có trong kế hoạch đầu tư thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025.	<b>Đang giải quyết</b>
<b>PHƯỜNG ĐOÀN KẾT</b>			
8	<b>Cử tri Bùi Văn Mác – Tổ dân phố số 1:</b> Đề nghị UBND thành phố xác định thời gian, có giải pháp cụ thể để xây dựng chợ Trung tâm phường Đoàn Kết vì qua nhiều lần tiếp xúc cử tri đã có ý kiến nhưng thành phố chỉ trả lời chung chung.	<b>Đang giải quyết</b> Đến nay, UBND thành phố đã ban hành Thông báo số 430 ngày 06/3/2023 về việc bàn giao toàn bộ chợ Trung tâm thành phố Lai Châu và nộp tiền vào Ngân sách nhà nước gửi tới doanh nghiệp ( <i>Liên danh Minh Trung - Tiến Chanh</i> ) với nội dung thông báo: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo (từ ngày 07/3/2023), doanh nghiệp phải nộp tiền vào ngân sách nhà nước và thực hiện bàn giao toàn bộ chợ Trung tâm thành phố cho UBND thành phố Lai Châu quản lý theo quy định. Sau khi hoàn thành việc bàn giao tiếp nhận lại toàn bộ chợ Trung tâm thành phố, UBND thành phố sẽ tiến hành thực hiện thu hút, đầu tư theo quy định.	<b>Đang giải quyết</b>
9	<b>Cử tri Phạm Tiến Dũng – Tổ dân phố số 5:</b> Đề nghị bố trí một phần quỹ đất tại khu vực nhà ăn của trường Tiểu học Đoàn Kết khi chuyển vào vị trí mới hoặc xem xét bố trí	<b>Đang giải quyết</b> Hiện nay UBND thành phố đã giao Phòng Quản lý đô thị lập đồ án quy hoạch phân khu I thành phố Lai Châu. Trong quá trình lập đồ án sẽ xem xét bố trí nhà văn hoá tổ	<b>Đang giải quyết</b>

	quỹ đất cho tổ dân phố số 8 làm nhà văn hóa để Nhân dân có nơi sinh hoạt, hội họp và duy trì, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái	8 đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật	
	<b>PHƯỜNG QUYẾT THẮNG</b>		
<b>10</b>	<b>Cử tri Đặng Thị Tố Nga - Bản Sáo Làn Than:</b> Kiến nghị 2: Đề nghị lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tại tuyến đường 10/10 đến trụ sở phường Quyết Thắng để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông tại tuyến đường trên vào buổi tối.	<b>Đang giải quyết</b> Thành phố sẽ chỉ đạo chủ đầu tư (ban QLDA) hoàn tất thủ tục sớm bàn giao công trình vào khai thác sử dụng.	<b>Đang giải quyết</b>
	<b>PHƯỜNG QUYẾT TIỀN</b>		
<b>11</b>	<b>Cử tri Hà Tiến Sơn - Tổ dân phố số 7:</b> Gia đình được cấp giấy CNQSD đất theo dự án cấp đồng loạt, tuy nhiên diện tích đất hiện có của gia đình là hơn 800m <sup>2</sup> , nhưng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích hơn 3000 m <sup>2</sup> , không đúng với hiện trạng đất gia đình đang sử dụng. Gia đình đã có ý kiến nhiều năm nay song đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị UBND thành phố xem xét, đo đạc và đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình.	<b>Đang giải quyết</b> UBND thành phố đã chỉ đạo thực hiện kiểm tra, lập biên bản xác định nguyên nhân để thực hiện thu hồi, cấp lại giấy CNQSD đất quy định. Đến nay, UBND phường Quyết Tiến đang triển khai thực hiện.	<b>Đang giải quyết</b>
<b>12</b>	<b>Cử tri Phạm Thị Liễu – Tổ dân phố số 1:</b> Năm 2011, gia đình tôi bị giải tỏa đất tại khu dân cư số 7 đã nộp toàn bộ giấy tờ gốc liên quan đến đất và đã nhận tiền đền bù. Năm 2014, thành phố trả lời không thu hồi nữa, trong thời gian đó, gia đình tôi tháo dỡ một số công trình trên đất và mua đất khác để sinh sống, làm ăn. Đề nghị cơ quan chức năng trả lại giấy tờ gốc về đất, bồi thường công trình đã tháo dỡ và hỗ trợ tiền di chuyển cho gia đình.	<b>Đã giải quyết</b> UBND thành phố đã trả lời hộ gia đình tại văn bản số 2373/UBND-TTPTQĐ ngày 21/9/2022.	<b>Đang giải quyết</b>

